

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ วัน เดือน ปี 20 พ.ย. 2561 หน้า 9 เรื่อง โรงไฟฟ้า

ยื่นอุทธรณ์: นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี เปิดเผยว่า บริษัท เคารพในคำตัดสินของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่มีมติไม่เห็นชอบกับคำขอของบริษัท เข้าไปซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ โกลว์ ซึ่งล่าสุดบริษัทจึงทำการอุทธรณ์ โดยนำเสนอข้อมูลใหม่เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าข้อมูลใหม่ดังกล่าวจะตอบโจทย์ข้อกังวลที่ กกพ.สงสัยได้ทั้งหมด.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 20 พ.ย. 2561 หน้า 7 เรื่อง โรงไฟฟ้า

กรุงเทพธุรกิจ • “จีพีเอสซี” ยืนยัน
อุทธรณ์กรณีห้ามซื้อโกลว์ ต่อ กกพ.
พร้อมแจงแนวทางดำเนินการเพื่อไม่ให้
เกิดการลดการแข่งขันในพื้นที่เฉพาะที่
หวังคลายข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นายชวลิต ทิพพานิช ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า
หลังจากเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
บริษัทได้ทำการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หลัง
จากมีมติไม่เห็นชอบกับคำขออนุญาต
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ในการ
เข้าซื้อหุ้นเพื่อทำรายการรวมกิจการกับ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
หรือ GLOW เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

จีพีเอสซียื่นอุทธรณ์ ‘กกพ.’ ซื้อโกลว์

ที่ผ่านมา
โดยบริษัทให้ความเคารพในข้อคิด
เห็นและคำตัดสินของ กกพ. จึงได้นำ
แนวทางการตัดสินมาพิจารณาศึกษา
อย่างถี่ถ้วนพบว่า เหตุผลสำคัญอันเป็น
ที่มาของการไม่เห็นชอบตามมติดังกล่าว
เกิดจากข้อกังวลที่ว่า การรวมกิจการครั้งนี้
จะส่งผลให้เกิดการลดการแข่งขันการ
จำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรมบาง
พื้นที่ ถึงแม้ว่าพื้นที่นั้นจะมีการให้บริการ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
อยู่ด้วยก็ตาม

ขณะที่ หนังสือขออนุญาตรวมกิจการ
ที่ บริษัท ได้ยื่นให้ กกพ. พิจารณาใน
ครั้งแรกนั้นยังขาดรายละเอียดของ

ข้อมูลที่สำคัญ เช่น การดำเนินการเพื่อ
ไม่ให้เกิดการลดการแข่งขันในพื้นที่
เฉพาะที่เป็นส่วนน้อยของภาพรวมการ
รวมกิจการ รายละเอียดหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็นธรรมและประโยชน์ต่อสาธารณะ
ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น

ดังนั้น การยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้
บริษัทจึงได้นำเสนอข้อมูลใหม่เพิ่มเติม
และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน
เพื่อไม่ให้เกิดการลดการแข่งขันที่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล พร้อม
ทั้งผลการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การผูกขาดและลดการแข่งขันทางการค้า
จากต่างประเทศเข้าไปในเอกสารประกอบ

ซึ่งคาดว่าข้อมูลใหม่ดังกล่าวจะสามารถ
ตอบข้อกังวลได้ครอบคลุมทั้งหมด
ตามที่ กกพ. ระบุ โดยอิงหลักมาตรฐาน
ปฏิบัติสากล โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติ
ต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่
ผูกขาด สร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า บริษัทพร้อม
ดำเนินการตามที่ กกพ. จะได้กำหนด
เงื่อนไขอันเป็นประโยชน์ ต่อทุกภาคส่วน
ในการพิจารณาอนุญาตให้รวมกิจการ
ต่อไป

“มั่นใจว่าผลการศึกษาคงจะตอบข้อ
ความกังวลใจทั้งหมดของ กกพ. เพราะ
เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเป็นธรรม
และโปร่งใส”

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 20 พ.ย. 2561 หน้า A5 เรื่อง โรงไฟฟ้า

ชงตัดขายหุ้นโกลว์คนนอก

โพสต์ทูเดย์ - จีพีเอสซียื่นอุทธรณ์มติ กกพ.ตอบทุกข้อกังวล อิงหลักมาตรฐานปฏิบัติสากลเสนอขายหุ้นโกลว์คนนอกลดแข่งขัน

นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (จีพีเอสซี) เปิดเผยว่า จีพีเอสซีได้นำแนวทางการตัดสินใจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มาศึกษาอย่างถี่ถ้วน พบว่าเหตุผลสำคัญของการไม่เห็นชอบให้จีพีเอสซีเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน เกิดจากข้อกังวลที่ว่าความร่วมมือกิจการ

ครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการลดการแข่งขัน การจำหน่ายไฟฟ้าในอุตสาหกรรมบางพื้นที่ ถึงแม้ว่าพื้นที่นั้นจะมีการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ด้วยก็ตาม

“ขอยืนยันว่าจีพีเอสซีพร้อมดำเนินการตามที่ กกพ.สั่งการ จะได้กำหนดเงื่อนไขอันเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการพิจารณาอนุญาตให้รวมกิจการต่อไป” นายชวลิต กล่าว

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ในเอกสารยื่นอุทธรณ์ของจีพีเอสซีได้ชี้แจงว่ากำลังผลิตไฟฟ้าที่เกิดจากการควบรวมในพื้นที่ที่

กกพ.กังวลคิดเป็น 8% ของกำลังผลิตไฟฟ้าของบริษัทและโกลว์รวมกัน และสัดส่วนลูกค้าปิโตรเคมีที่ร้องเรียนต่อ กกพ.คิดเป็น 6% ของกำลังผลิตไฟฟ้าของทั้งสองบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการศึกษาถึงแนวทางแก้ไขจึงเสนอมาตรการเยียวยา โดยจะเสนอตัดจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนของโกลว์พลังงานหลังควบรวมกิจการ ได้แก่ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 กำลังผลิตไฟฟ้า 124 เมกะวัตต์ เพื่อขายให้บุคคลภายนอก ซึ่งจะช่วยลดการแข่งขันในการบริหารในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกและนิคมอุตสาหกรรมผาแดง ■